
 
 
 

 
กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  

พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการและคณะทำงาน 
 
 

 
 
 
   
 
 
  เมื ่อวันศุกร ์ท ี ่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม  ครั ้งที ่ ๒๕/๒๕๖๔  
โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม 
Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้  

 พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา 
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติด้านการศึกษา 

นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการศึกษา ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ คือ 

 ๑) การพิจารณาศึกษาแนวทางการขับเคลื ่อนการบริหาร 
จัดการศึกษาในระดับจังหวัด และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ ๒) การพิจารณาข้อเสนอการกำหนด
กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับจังหวัดไว้ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุเป้าหมาย  โดยคณะอนุกรรมาธิการ 
มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาทั้งสองเรื่องดังกล่าว อาทิ ประเด็นการจัด
การศึกษาระดับจังหวัดต้องมีการส่งเสริมให้จังหวัดสามารถบริหารจัดการศึกษาโดยการ
กระจายอำนาจการตัดสินใจให้กับพื้นที่และโรงเรียนได้มีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
อย่างเหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนและยึดความปลอดภัย

ของผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นการสะท้อนการกระจายอำนาจทางการศึกษาที่สำคัญที่สุด รวมทั้งประเด็นการดำเนินการเพื่อเร่งฉีดวัคซีน COVID –19 
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเห็นควรเสนอเรื ่องไปยัง ศบค.จังหวัด เพื่อเร่งดำเนินการให้มีการฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาครบจำนวน และให้ครบ ๒ เข็ม และเร่งส่งข้อมูลให้ ศบค.กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับ 
เร่งสร้างองค์ความรู้และทำความเข้าใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิด
เก่ียวกับวัคซีน COVID-19 

 
 

 

ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  
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 พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษา
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษา ได้นำเสนอร่างรายงานการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....   
ซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยได้มีการจัดทำแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) จุดเด่นของร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... อาทิ การกำหนดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ การกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้

มีสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้  การให้สถานศึกษามีความเป็น
อิสระ การให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษา การให้โรงเรียนเอกชน 
จะได้รับการดูแลทัดเทียมกับโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานของรัฐ และการ
กำหนดการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามระดับช่วงวัย  
๒) ข้อที่ควรแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. .... อาทิ การใช้ถ้อยคำที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ประเด็นเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  การกระจายอำนาจให้แก่

สถานศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบายที่มากเกินสมควร การจัดโครงสร้าง
เนื ้อหาของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ขาดความเหมาะสม และการขาดกลไกการ

ขับเคล ื ่อนในช ่วงเปล ี ่ยนผ ่าน  ๓) ข ้อเสนอแนะในประเด ็นต ่าง ๆ  
ซึ่งประกอบด้วย การใช้ถ้อยคำที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ประเด็นครูและบุคลากรทางการศึกษา การกระจายอำนาจให้แก่สถานศึกษา 
การกำหนดกรอบทิศทางโครงสร้างการบริหารระดับชาติและระดับพื้นที่   
การให้คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจในการ
กำหนดนโยบายและหน้าที ่อ ื ่น ๆ ท ี ่สำค ัญเท่าน ั ้น  ควรกำหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาจังหวัด และควรยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เก่ียวข้อง 

 
          
 
 

ภาพ – ข่าว โดย ชาณุ – ปรียานุช 


